



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๕ ๔๕๕๘ หรือโทร. ๑๕๑๖)

ที่ กท ๐๕๐๔/๑๖๙๒

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการเขต

พร้อมนี้ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลขอส่งสำเนาหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๕๐๔/๑๖๙๒ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดสั่งการต่อไป

(นายสุพรพล หนูครองสิน)

รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล



3455



บันทึกข้อความ

ส.ย.ป.ร.
ส.ย.ค.ร.
ส.ย.ค.ร.
ส.ย.ค.ร.

ส่วนราชการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร./โทรสาร ๐๒๒๒๕ ๔๕๕๘ หรือโทร. ๑๕๑๕)
ที่ กท ๐๕๐๔/๑๖๖๕ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดิทัศน์
ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

ต้นเรื่อง กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๔/๕๐๙๗ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓
เชิญปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.)
เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานคร
ได้มอบหมายให้ นางสาวดุสิต พรหมายน ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทน รายละเอียดตามหนังสือ ด่วน
ที่ กท ๐๔๐๐.๒/๓๙ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ข้อเท็จจริง การประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.)
ประจำวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมี พลเอก อดิศักดิ์ เทยจันทร์ รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานการประชุม
และมี ศปม.กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กอ.รมน. และกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งมีข้อสั่งการจากประธานฯ รายละเอียดดังแนบ

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลพิจารณาแล้ว เห็นควรแจ้ง
สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักเทศกิจ สำนักงานประชาสัมพันธ์ และสำนักงานเขตทราบ เพื่อดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายแสนชาติ ชื่นชื่นชัย)

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

- ให้นำหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการตามที่ สยป. และ รป.กทม.
เสนอ

(นายชาติ ชื่นชื่นชัย)

ปลัดกรุงเทพมหานคร

๓ ส.ค. ๒๕๖๕

(นางวันทนี รุ่งระวี)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร

๓ ส.ค. ๒๕๖๕

เรียน พล.อ.กษ.

เพื่อโปรดพิจารณา

นางสาวอรุณี บรรณานัฐ

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง
สำนักงานเขตสายไหม สำนักงานเขตสายไหม

สรุปการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.)
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องศูนย์สายด่วน ๑๕๖๗ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย (เดิม)
อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบวาระที่	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๑	<p><u>ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ฝ่ายการข่าว)</u> รายงานและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในห้วงวันที่ ๒๓ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ดังนี้</p> <p>๑. แนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทั่วโลกมีแนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) สายพันธุ์โอมิครอน สายพันธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5 ซึ่งจากข้อมูลทางวิชาการ พบว่า เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) สายพันธุ์ย่อย BA.5 มีความรุนแรงมากกว่าสายพันธุ์ย่อย BA.2 ๒ - ๓ เท่า ซึ่งจะส่งผลให้มีโอกาสที่ผู้ติดเชื้อเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นด้วย โดยในราชอาณาจักรไทยมีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น จึงต้องเฝ้าระวังและติดตามการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. เหตุการณ์สำคัญ</p> <p>๒.๑ กระทรวงสาธารณสุข ประเทศญี่ปุ่น รายงานว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศกลับมามีแนวโน้มอีกครั้งเมื่อจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็นวันละ มากกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ราย ซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุดทำสถิติใหม่ และมีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นด้วย</p> <p>๒.๒ ท้องถิ่นเมืองต่าง ๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนใช้มาตรการที่เข้มงวดตามนโยบาย Zero COVID เนื่องจากพบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นหลักร้อย ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่สูงมากในสาธารณรัฐประชาชนจีน</p> <p>๒.๓ กระทรวงสาธารณสุข เครือรัฐออสเตรเลีย รายงานว่า จำนวนผู้ติดเชื้อที่เข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลต่อวัน มีจำนวนประมาณ ๕,๖๐๐ คน ทำสถิติสูงสุดเป็นวันที่ ๒ ติดต่อกัน และยังระบุว่าตัวเลขผู้ป่วยที่แท้จริงอาจสูงกว่าจำนวนผู้ป่วยที่รายงาน รวมทั้งมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นด้วย</p> <p>๓. ข้อพิจารณา จากจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นในหลายประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนผู้ติดเชื้อที่รักษาตัวในโรงพยาบาล และผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการรุนแรงและรักษาตัวตามอาการ มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) สายพันธุ์โอมิครอน สายพันธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5 มีความสามารถในการแพร่กระจายได้รวดเร็ว ส่งผลให้มีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย และประชาชนเริ่มดำเนินชีวิตได้ตามปกติ ทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงมีความน่าวิตกกังวล และยังคงจำเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องกระตุ้นเตือนให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้มงวดในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแพร่ระบาด รวมถึงการชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนตามที่กำหนด</p> <p>๔. สถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่</p> <p>๔.๑ กลุ่มสภาประชาชนแห่งชาติ สภาประชาชนแห่งโลก ชุมนุมค้างคิน บริเวณด้านหน้าสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำราชอาณาจักรไทย</p>	<p>ศปม. ศปม.ทบ. ศปม.ทร. ศปม.ทอ. ศปม.ตร. ศปม.มท. กทม. กอ.รมน.</p>

ระเบียบวาระที่	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>๔.๒ กลุ่มทะลุคอก ๑๐๐% และแนวร่วม จัดกิจกรรมชุมนุมค้ำวงแหวนหน้าศาลอาญากรุงเทพใต้ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อเรียกร้องการประกันตัวให้กับนักกิจกรรมทางการเมืองที่ถูกคุมขัง</p> <p>๔.๓ กลุ่ม We Volunteer (Wevo) นำโดย นายปิยรัฐ จงเทพ จัดกิจกรรม "ยืน ๑๑๒ คน ๑๑๒ วัน" ทุกวัน เวลา ๑๗.๐๐ น. บริเวณสะพานลอยหน้าสำนักงานอัยการสูงสุด</p> <p>๔.๔ กลุ่มภาคีไร้นาม จัดกิจกรรม "ยืน หยุด ชัง" ทุกวัน เวลา ๑๘.๐๐ น. บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อขับไล่นายกรัฐมนตรีและเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนักกิจกรรมที่ถูกคุมขัง</p> <p><u>ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ฝ่ายยุทธการ)</u> รายงานการปฏิบัติของ ศปม. ในห้วงต่อไป ดังนี้</p> <p>๑. คงมาตรการเข้มงวดในการป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย รวมถึงการกระทำผิดกฎหมายอื่น ๆ ในพื้นที่ชายแดน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) จากภายนอกประเทศ โดยประสานการปฏิบัติกับจังหวัดชายแดนและหน่วยที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. บูรณาการการปฏิบัติร่วมกับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เพื่อกำกับดูแลการดำเนินการของสถานประกอบการ กิจการ รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และมุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยตามมาตรการด้านสาธารณสุข</p> <p>๓. ดำรงความพร้อมในการสนับสนุนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติการกิจรองรับการติดเชื้อที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นได้ทันต่อสถานการณ์ เมื่อได้รับการประสาน</p> <p>๔. รณรงค์/ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่และรับเชื้อระหว่างกัน รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนในการรับวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันลดอาการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิต</p>	
๒	<p><u>ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (กระทรวงมหาดไทย)</u> รายงานข้อสั่งการสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว๕๔๑๒ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งได้สั่งการให้ กรุงเทพมหานครและทุกจังหวัด ดำเนินการตามข้อกำหนดฯ คำสั่งฯ และประกาศฯ จำนวน ๕ ฉบับ ได้แก่</p> <p>๑. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔๗) ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕</p> <p>๒. คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ที่ ๑๔/๒๕๖๕ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๘) ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕</p>	ทุกหน่วยงาน

ระเบียบวาระที่	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>๓. ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๙) ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕</p> <p>๔. ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕</p> <p>๕. ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมีข้อสั่งการ ดังนี้</p> <p>๑. รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ คำสั่งฯ และประกาศฯ โดยเคร่งครัด</p> <p>๒. สร้างการรับรู้แก่ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกระดับว่า มาตรการตามข้อกำหนดฯ ดังกล่าว มีเจตนารมณ์ เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายด้านการเปิดประเทศและการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ดำเนินไปควบคู่กับมาตรการด้านสาธารณสุข</p> <p>๓. ยังคงการกำหนดระดับของพื้นที่สถานการณ์ ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๑๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ให้มีผลใช้บังคับต่อไป</p> <p>๔. การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรค ให้บรรดามาตรการควบคุมแบบบูรณาการ ข้อห้าม ข้อยกเว้น และข้อปฏิบัติสำหรับพื้นที่สถานการณ์ระดับต่าง ๆ รวมทั้งมาตรการเตรียมความพร้อมตามข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ ๓๗) ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เฉพาะมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ จำแนกตามพื้นที่สถานการณ์ ข้อห้ามฯ (ฉบับที่ ๔๔) ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เฉพาะการปรับปรุงมาตรการควบคุมแบบบูรณาการและการปรับปรุงการกำหนดผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร และข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ ๔๕) ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เฉพาะมาตรการการควบคุมและป้องกันโรคสำหรับสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคทั่วราชอาณาจักร ข้อห้ามฯ (ฉบับที่ ๔๖) ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เฉพาะแนวปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ การผ่อนคลามาตรการควบคุมแบบบูรณาการ ในพื้นที่เฝ้าระวัง และมาตรการเฝ้าระวังเพื่อการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคในพื้นที่เฝ้าระวัง รวมถึงบรรดามาตรการ หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบกำหนดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดฯ ดังกล่าว ยังคงมีผลใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดฯ นี้</p> <p>๕. กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค กิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่อาจเกิดความเสี่ยงในการติดต่อสัมผัสและสามารถแพร่โรคได้ ยังคงต้องห้ามดำเนินการและห้ามจัดกิจกรรมดังกล่าว เว้นแต่การจัดกิจกรรมนั้นได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัด</p> <p>๖. การเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทางบก ผ่านจุดผ่อนปรนการค้า จุดผ่านแดนชั่วคราว จุดผ่อนปรนพิเศษ จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว และจุดผ่อนปรนเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ให้ผู้รับผิดชอบจัดให้มีมาตรการป้องกันโรคและกำกับการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนด</p>	

ระเบียบวาระที่	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>๗. ให้คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแล้วแต่กรณี ร่วมกับฝ่ายสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เตรียมความพร้อมโดยบูรณาการและประสานการปฏิบัติงานเพื่อจัดเตรียมทรัพยากรให้มีจำนวนที่เพียงพอและพร้อมเพื่อการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคใหม่ที่จะเกิดขึ้น</p> <p>๘. ให้พิจารณายกระดับมาตรการป้องกันเพื่อการเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์</p> <p>๙. ให้เร่งรัดการฉีดวัคซีนเชิงรุกในทุกกลุ่มเป้าหมายประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวหรือโรคเรื้อรังตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หญิงมีครรภ์ (กลุ่ม ๖๐๘) และเด็กเล็กซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถรับวัคซีนได้</p> <p>๑๐. กรณีคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ได้มีมติให้ออกประกาศหรือคำสั่ง ให้ส่งประกาศหรือคำสั่งให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ทราบโดยเร็ว</p>	
๓	<p><u>ข้อหารือ/ประสานการปฏิบัติ</u></p> <p>ฝ่ายยุทธการ ศปม. ชี้แจงร่างประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 (ฉบับที่ ๑๕) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป โดยเป็นการปรับข้อสั่งการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ ๔๗) ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยกำหนดให้ใช้หลักเกณฑ์การแจ้งการชุมนุมสาธารณะตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาใช้โดยอนุโลม และชี้แจงร่างคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงที่ .../๒๕๖๕ เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๓) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป โดยมอบหมายให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาความเหมาะสมของสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ตามประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และต้องไม่เป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรกว่าเหตุ</p>	
๔	<p><u>ข้อสั่งการจากประธานในที่ประชุม ดังนี้</u></p> <p>๑. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ยังมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ใหม่ รัฐบาลจึงได้กำหนดให้ต่อระยะเวลาการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ไปอีก ๒ เดือน รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิง ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ได้ยกระดับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากระดับกรมควบคุมโรคเป็นระดับ</p>	ทุกหน่วยงาน

ระเบียบวาระที่	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>กระทรวงสาธารณสุข จากสถานการณ์ในปัจจุบันขอให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์และประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในระบบสาธารณสุข และเพื่อให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>๒. ขอให้ทุกหน่วยงานศึกษาทำความเข้าใจข้อกำหนดฯ และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานและสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม</p> <p>๓. ขอให้ดำรงการสนับสนุนการปฏิบัติ โดยเฉพาะตามแนวชายแดนและการกำกับให้ปฏิบัติตามมาตรการ เข้มงวดในการตรวจตราติดตามสถานประกอบการและระมัดระวังการฉวยโอกาสในการกระทำผิดกฎหมาย การลักลอบเข้าเมือง ยาเสพติด การค้ามนุษย์ในช่วงวันที่ ๒๘ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันหยุดต่อเนื่อง</p> <p>๔. ขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมให้การสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดระลอกใหม่ การแพร่ระบาดในสถานศึกษา และการบริหารจัดการภายใต้หลักคิด “ประชาชนปลอดภัย เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ประเทศไทยแข็งแรง”</p>	